



# ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานในการประชุม คณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย Primary Care Cluster (PCC) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

\*\*\*\*\*

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ



กรมการแพทย์ทางเลือก ประธานในการประชุมคณะทำงาน พัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย Primary Care Cluster (PCC) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสถาบัน การแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 6 กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

ซึ่งการประชุมดังกล่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ ดำเนินการพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย ใน Primary Care Cluster (PCC) โดยในปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่นำร่อง จำนวน 12 แห่ง ซึ่งทำวิจัยควบคู่

ไปด้วย และในปีงบประมาณ 2563 ตั้งเป้าหมายขยายการพัฒนาบริการดังกล่าว จำนวน 76 แห่ง (จังหวัดละ 1 แห่ง) โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับแพทย์แผนไทยในพื้นที่ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระรับรองเรื่อง ประชุมคณะทำงานพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย Primary Care Cluster (PCC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2561

- วาระเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับ รายงานการวิจัย “การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานแบบบูรณาการและมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยการแพทย์แผนไทยในคลินิกหมอครอบครัว” โดย ดร.ชัยณรงค์ สังข์จ่าง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

- วาระเรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับ แบบประเมินตนเองเพื่อการพัฒนากระบวนการตามแนวทางการจัดบริการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการที่มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

เนื่องจากช่วงปัจจุบันนี้อยู่ในสภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 การประชุมจึงได้ประชุมแบบ Cloud Meeting ช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างรวดเร็วได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และหน้าเว็บผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก โดยที่ไม่ต้องมาเจอกัน ดูและระบบและอำนวยความสะดวกในการประชุมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการ และแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จัดประชุมโดย กลุ่มงานส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย



